



พระราชสัมพันธ์  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
โทร. 318-0900, 318-0867-85 ต่อ 164-165

nr.0601.033/2534.382 [1/2]

*Handwritten signature in blue ink.*

ฉบับที่ 416 วันที่ 23 กรกฎาคม 2534  
กำหนดวันสรรหาอธิการบดี 30 สิงหาคม นี้

ตามที่สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสรรหาอธิการบดี โดยมี นายเกษร ลิ้มทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน ฯ นั้น

นายเกษร ลิ้มทอง ประธานคณะกรรมการอำนวยการสรรหาอธิการบดี ม.ร. ให้สัมภาษณ์ว่า คณะกรรมการ ฯ ได้ประชุมไปแล้ว 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 15 และ 22 กรกฎาคม 2534 จากการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการ ฯ ได้กำหนดให้มีการลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดี ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2534 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. โดยมีขั้นตอนในการหยั่งเสียง ดังนี้

- รับใบสมัคร 30-31 กรกฎาคม 2534
- ยื่นใบสมัคร (ด้วยตนเอง) 5 - 6 สิงหาคม 2534
- ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร 7 สิงหาคม 2534
- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหา 8 สิงหาคม 2534
- เปิดโอกาสให้ผู้สมัครถอนตัว ภายใน 13 สิงหาคม 2534
- ลงคะแนนหยั่งเสียง 30 สิงหาคม 2534

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ลงคะแนนให้ที่ รามฯ 2 (ช่วงเช้า) หรือที่ รามฯ 1 (ช่วงบ่าย) ส่วนการแถลงนโยบายของผู้เข้ารับการสรรหาแก่ประชากรแต่ละสาย คณะกรรมการอำนวยการสรรหา จะได้กำหนดรายละเอียด และแจ้งให้ทราบต่อไป โดยจะมีการแถลงนโยบาย ทั้งที่รามฯ 1 และ รามฯ 2

นอกจากนี้ คณะกรรมการ ฯ ยังมีมติให้ รศ.ดร.สมิตรา บัณฑิต เป็นเลขานุการ นายสนอง เฉลิมทิพย์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ของคณะกรรมการอำนวยการสรรหา ฯ และให้ รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาอธิการบดี ซึ่งจะเสนอรายชื่อกรรมการ ฯ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป สำหรับผู้แทนสภาอาจารย์ที่ร่วมเป็นกรรมการอำนวยการสรรหา ฯ อีก 1 คน คือ รศ.เอกสิทธิ์ เตชะโกสียวณิช

ประธานคณะกรรมการอำนวยการสรรหา ฯ ชี้แจงต่อไปว่า คณะกรรมการ ฯ พยายามที่จะลดความรุนแรงในการหาเสียงให้น้อยลง จึงต้องจำกัดสิทธิบางประการ เพื่อให้การสรรหาอธิการบดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งจากระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาฯ ก็ได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ของผู้เข้ารับการสรรหาว่า จะต้องเป็นไปตามที่คณะกรรมการ ฯ กำหนด ทั้งในด้านสถานที่เผยแพร่ และขนาดของสื่อ รวมทั้งมีบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน ทั้งผู้สมัครและผู้สนับสนุนด้วย

"เป็นครั้งแรกของการสรรหาที่กำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนกติกา ตั้งแต่การตั้งเดือนเป็นลายลักษณ์อักษร การลงโทษทางวินัย การตัดสิทธิในการหยั่งเสียง และรวมทั้งการไม่เสนอชื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ถ้าหากฝ่าฝืนระเบียบแม้ว่าจะมีคะแนนสูงที่สุดก็ตาม"

นายเกษร ลิ้มทอง กล่าวถึงการได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการอำนวยการสรรหาอธิการบดีว่า ดีใจที่ได้รับใช้มหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ที่ได้รับหน้าที่นี้ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทำให้คุ้นเคยกับการสรรหาของ ม.ร. ที่อาจมีความวุ่นวายบ้าง ก่อนการหยั่งเสียง จึงไม่หนักใจนัก ผมเองเคยพูดอยู่เสมอว่า

รามคำแหงเปรียบเสมือนครอบครัวใหญ่ที่มีประชากรจำนวนมาก มาจากแหล่งต่าง ๆ กัน เมื่อมาอยู่รวมกัน ก็อาจมีเรื่องราวมากกว่าครอบครัวเล็ก ๆ ผมใกล้ชิดกับรามคำแหงมานาน จนรู้สึกว่าการสรรหา ฯ ไม่ได้ เป็นเรื่องรุนแรงอย่างที่คนภายนอกบางกลุ่มมองเห็น

"ผมมั่นใจว่า การสรรหา ฯ ครั้งนี้ จะได้รับความร่วมมือจากชาวรามคำแหงเช่นเคย เพื่อให้ การสรรหาอธิการบดี สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอความร่วมมือจากผู้สมัคร รวมทั้งผู้สนับสนุนว่า อย่าให้มีความ รุนแรงในการหาเสียง ขอให้คำนึงถึงชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยด้วย"

อนึ่ง ในการพิจารณาการฝ่าฝืนระเบียบที่กำหนดไว้ในการสรรหาอธิการบดี นั้น คณะกรรมการ อำนวยการสรรหา ฯ จะเริ่มพิจารณาตั้งแต่วันที่มีการรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นต้นไป หากยังมีการฝ่าฝืน กติกา คณะกรรมการ ฯ ก็จะพิจารณาโทษตามที่กำหนดไว้ต่อไป

\*\*\*\*\*

ประชาสัมพันธ์ ม.ร.

ตึก เอ.ที.1 ชั้น 2